



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน 2552

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานสัมมนา “เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ระดับประเทศ”

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานสัมมนา “เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 20- 23 ก.ย. 2552 ให้กับกลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่เคยเข้าอบรมในหลักสูตร “เกษตรกรคลื่นลูกใหม่” ทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่เคยจัดอบรมขึ้นเมื่อปี 2551 และปี 2552 จำนวน 700 คน เพื่อการต่อเติมองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรคลื่นลูกใหม่ รวมทั้งการตั้งสมาคมเกษตรกรคลื่นลูกใหม่เพื่อความเป็นปึกแผ่นในอนาคตต่อไป ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ความรู้ อาทิ นายอุดม จิระเศวตกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร นายประวิช จรด้า นักวิชาการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร.พี ศาตริก ราชฎอรอาวุโส ดร.อภิชาติ ตาดี นักพูดขวัญใจชาวบ้าน นายโชค บุญกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกลุ่มฟาร์มโชคชัย พันโท วีระ ใจหนักแน่น จากไร่กล้วยแก่ม และคุณสรพร บุญเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานนอกจากมีการสัมมนาทางวิชาการแล้วยังมีการแสดงนิทรรศการ และร่วมออกร้านจำหน่ายและสาธิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำแผนที่การตลาด สำหรับ SMEs ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) (กันพูซาและเวียดนาม)

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนที่การตลาด สำหรับ SMEs ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) โดยมีประเทศเป้าหมายคือ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาและสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม - มีนาคม 2552 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การค้า การลงทุน และการตลาดในประเทศเป้าหมาย 2) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำภาพรวมโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจของ SMEs ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV โดยจัดทำแผนที่การตลาดและยุทธศาสตร์การตลาดระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว สำหรับสินค้าและบริการกลุ่มต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าประเทศละ 3 พื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่เป้าหมายระดับภาค จังหวัด แขวง หรือ ในเขตที่ธุรกิจ SMEs ไทยมีศักยภาพ แยกตามกลุ่มสินค้าและบริการ และ 3) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับระบบฐานข้อมูลของ สสว. ส่วนขอบเขตของการทำงานประกอบด้วยการศึกษา รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ การศึกษาภาพรวมโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจ การจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับสินค้าและบริการกลุ่มต่าง ๆ จัดทำยุทธศาสตร์การตลาด ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับระบบฐานข้อมูลของ SMEs ไทย ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาและสังคมนิยมเวียดนาม



กิจกรรมสถาบันฯ



รศ.ดร. สมชาย ชดตระกูลการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mamoru Matsuoka Executive Vice President จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น และได้นำเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต นอกจากนี้ยังได้นำชมภายในภายในสนามกีฬาและบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2552



คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดย รศ. ดร.เสนห์ เอกะวิภาค และ รศ. วติน อิงคพัฒนากุล เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2552 โดยมี รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูลการ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นักวิจัย และบุคลากรให้การต้อนรับ



รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูลการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มาอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2552 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จัดโดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ในระหว่างวันที่ 25 ก.ย.—15 ต.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ ได้จัดประชุมเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2552 โดยมีคณะกรรมการสรรหาโดยมี รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นประธาน(তিরাত্রাকর) ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล รศ.ไว จามรมาน ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ นายไพโรจน์ ภูชาญ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกนายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี เป็นผู้แทนสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยวิธีการลงคะแนน



รศ.ดร. สมชาย ชดตระกูลการ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและ รศ.ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ คณะรัฐศาสตร์ มธ. และผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการจัดสัมมนาทางสิ่งแวดล้อมและด้านญี่ปุ่นศึกษา เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุม สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ มธ.





บุคลากรสถาบัน ฯ นำโดยรศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ น.ส. วรางคณา ก่อเกียรติพิพัฒน์ นักวิจัยของสถาบัน ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2552



รศ. ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. วันชัย ณะวงน้อย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 37 ปี เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2552



รศ.ดร. สมชาย ชดตระกูล ผู้อำนวยการ นำเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ แสดงมุทิตาจิตแก่ อาจารย์ รสสุคนธ์ ชันธุ์ระภา ประธานโครงการเงินศึกษา และ รศ. ดร. มานี นิลกวนิช กรรมการโครงการเงินศึกษา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นผู้ที่ทำความประโยชน์และช่วยเหลืองานโครงการเงินศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ มาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 16 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุม สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฯ มธ. และยังได้ร่วมในงาน

เกษียณอายุข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2552 ณ ห้องชมรมที่ หอประชุมกองทัพเรือ



อบรม สัมมนา บุคลากรสถาบันฯ

- น.ส. พรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ บุคลากร เข้าอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 ซึ่งจัดโดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ในวันที่ 10-11 ก.ย. 2552 ณ ห้อง TU Edutainment Room อาคารศิลปศาสตร์ มธ.
- นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี หัวหน้างานบริการวิชาการ น.ส. ยุพิน คล้ายมนต์ นักวิจัย และนายภิรมณ์ศักดิ์ พันธุ์กำเนิด ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ซึ่งจัดโดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ในวันที่ 17-18 ก.ย. 2552 ณ ห้อง TU Edutainment Room อาคารศิลปศาสตร์ มธ.
- นางธนัญญา รูปสม เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมสัมมนาบทบาทการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (พ.ศ. 2552-2554) ซึ่งจัดโดยสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) ในวันที่ 18 ก.ย. 2552 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
- นายวิระ รอดตรวย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าอบรมเทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์
- นายสุทิน สายสงวน นักวิจัย เข้าร่วมสัมมนา ในเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “ญี่ปุ่นภายใต้การนำของรัฐบาลพรรค DPJ : ทิศทางและนโยบายต่อประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันที่ 24 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุม1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- นายสิทธิชัย พันเศษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ ซึ่งจัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ในระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

ข่าวโครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

วันที่ 4 ก.ย. 2552 โครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เปิดประตูสู่สปป.ลาว และเวียดนาม : โอกาสทองของนักลงทุนไทย” ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเกษมเพชร ศรีปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดการสัมมนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ นางวาสนา มุฑุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ อ. อติสร เสมรัมย์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับภา อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ประจำกรุงเวียงจันทน์ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ บริษัท ลำปางฟู้ด จำกัด นายวิทยา ศุภชนากุล นายปรีชาชัย ช่วยชู ประธานสมาคมนักธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ และนายสรรพ บุญเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท ชิตโต้ (เวียดนาม) จำกัด



วันที่ 18 ก.ย. 2552 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ : ปัญหาและอุปสรรคของนักลงทุนไทย” โดยมี สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของรัฐในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศตามสาขาอุตสาหกรรม



วันที่ 18 ก.ย. 2552 คุณธนัญญา รูปสม และคุณชานันท์ ยอดหงส์ ทีมงานวิจัยประเทศ สปป.ลาว และเวียดนาม เข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ



สปป. ลาว



วันที่ 16-18 กันยายน 2552 การปฏิบัติงานส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเกษตรในประเทศ สปป.ลาว โดยบริษัทที่ร่วมโครงการคือ บริษัทชิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัททะเลทอง เฟคตอรี จำกัด บริษัทอุดรนั้นทวัฒน์ ของไทย กับ บริษัท มโนสินการค้า และส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของสปป.ลาว ในการปฏิบัติงานครั้งนี้เพื่อการตรวจวิเคราะห์ดินและนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท เข้าไปทดลองใช้โดยการทำแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรและนักวิชาการของ สปป.ลาว โดยมีแปลงสาธิต ที่บ้านดงโพสี อำเภอหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ ทาดอกคำ 11(TDK11)

กัมพูชา

วันที่ 21 ก.ย. 2552 โครงการส่งเสริมการลงทุนใน CLMV ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าประเทศเพื่อนบ้านร่วม 2 ฝ่ายไทย – กัมพูชา ในโอกาสการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา ครั้งที่ 1/2552 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2552 ณ โรงแรมอินโดจีน จ.สระแก้ว จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าประเทศเพื่อนบ้านร่วม 2 ฝ่าย เพื่อแนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างหอการค้า ไทย – กัมพูชา ด้านการลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย



ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อ.ดร. สุวรรณา โควะวินทวิวัฒน์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อ.ดร. วนรัตน์ กรอสิรานุกุล นางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์
 บรรณาธิการ : อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเลิศ รองบรรณาธิการ : นางจากรณณ์ วงศ์บัณฑิต นายวิริยะ รอดรวย
 กองบรรณาธิการ : นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธนัญญา รูปสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี นายสิทธิชัย พันเศษ
 นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง



กรุณาส่ง

จัดทำโดย
 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
 โทร. 0-2564-5000-3
 http://www.asia.tu.ac.th
 Email : ieas@asia.tu.ac.th